

Số: /BC-VPUB

Ninh Thuận, ngày tháng 11 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh, trật tự” năm 2023

Thực hiện Chương trình số 28/CTr-BCĐ ngày 05/01/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, TTXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc về công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; Hướng dẫn số 11/HD-BCĐ ngày 15/02/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh về việc hướng dẫn đăng ký thi đua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. Đặc điểm tình hình

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Công Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hiện có tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: 103 (53 nữ, 50 nam). Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có 05 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Phòng Kinh tế - Tổng hợp, Chi bộ Phòng Văn xã - Ngoại vụ và Chi bộ Ban Tiếp công dân - Nội chính, Chi bộ Phòng Hành chính - Quản trị và Chi bộ Nhà khách. Tổng số đảng viên: 70 đảng viên (trong đó có: 35 nam, 35 nữ, 01 đảng viên dự bị); (phân bố đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ: Chi bộ Phòng Kinh tế - Tổng hợp: 13, Chi bộ Phòng Văn xã - Ngoại vụ: 9, Chi bộ Ban Tiếp công dân - Nội chính: 12, Chi bộ Phòng Hành chính - Quản trị: 20 và Chi bộ Nhà khách: 16)

Có 01 tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh.

+ Thuận lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ngành, huyện, thành phố.

- Có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể.

+ *Khó khăn*

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan tham mưu tổng hợp giúp UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, với yêu cầu nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải xử lý nhanh nhạy, chặt chẽ, chuẩn xác, hiệu quả; trong khi đó khối lượng công việc thường xuyên là rất lớn (ngoài ra còn có các công việc phát sinh), dẫn đến quá tải, áp lực công việc cao.

- Khối lượng công tác chuyên môn, công tác phục vụ cho hoạt động của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh là rất lớn, đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian để tập trung tham mưu nên đã ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ.

## **II. Kết quả thực hiện**

### **1. Đánh giá tình hình ANTT và những thuận lợi, khó khăn trong triển khai xây dựng công tác “An toàn về an ninh, trật tự” cơ quan**

Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, Cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong cơ quan, đơn vị.

### **2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng công tác “An toàn về an ninh, trật tự” cơ quan**

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Ngay từ đầu năm, Văn phòng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cơ sở đó triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, đánh giá các hoạt động của các lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào và giữ gìn an ninh trật tự cơ quan như lực lượng tự vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy để kịp thời chấn chỉnh, kiện toàn, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức về tình hình trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền, giáo dục, vận động công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị "Sống và làm việc theo pháp luật", nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước những thủ đoạn lôi kéo, chia rẽ của các phần tử xấu kích động, nói xấu chế độ, hoặc tung tin đồn nhảm gây mất đoàn kết trong nhân dân... gắn kết phong trào thi đua “Toàn dân bảo

vệ an ninh Tổ quốc” cùng với các phong trào như: toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp... Nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức của cán bộ, CCVC trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị, duy trì hoạt động của tiểu đội tự vệ, đội PCCC, tăng cường lực lượng bảo vệ trực cơ quan trong những ngày lễ, tết để đảm bảo an toàn trật tự và sẵn sàng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

### **3. Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa cơ quan Công an với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh**

Văn phòng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cơ quan và Công an tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan chỉ đạo tổ chức quán triệt, phân công CBCC trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm cơ quan an toàn trước, trong và sau những ngày nghỉ Lễ, Tết. Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chế độ trực lãnh đạo, phối hợp cùng Tiểu đội bảo vệ mục tiêu Công an tỉnh, lực lượng tự vệ trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực trụ sở làm việc của cơ quan, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy. Cơ quan trang bị đầy đủ các phương tiện, thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở, tiến hành bảo dưỡng các bình chữa cháy bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

- Phối hợp cùng Tiểu đội bảo vệ mục tiêu Công an tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ trụ sở UBND tỉnh, đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn cơ quan.

Trong năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh không để xảy ra mất an toàn về cháy nổ, không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ.

### **4. Kết quả đạt được theo những tiêu chí công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”**

Trong năm 2023, Lãnh đạo cơ quan đã kịp thời triển khai công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, đăng ký phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công văn số 409/V PUB-HCQT ngày 10/02/2023 đăng ký phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023)

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo: Thực hiện Quyết định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ, Văn phòng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật lao động, kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, quy chế dân chủ cơ sở. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động đồng thời phát hiện và ngăn chặn những hạn chế, sai sót, những biểu hiện tư tưởng lệch lạc để uốn nắn kịp thời. Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể nắm bắt việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình cán bộ, đảng viên của cơ quan ở nơi

cur trú nhằm bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện đạt kết quả Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng tại cơ quan, đơn vị.

- Văn phòng luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan nội chính và các ngành chức năng quản lý đúng quy định pháp luật đối với các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh, các hoạt động kinh tế- xã hội có yếu tố nước ngoài.

- Công tác tiếp dân, đối thoại với hộ dân được duy trì thường xuyên tại Ban Tiếp công dân- Nội chính, tiếp nhận và tham mưu việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh và kiến nghị của công dân, tổ chức gửi đến; chủ động bố trí thời gian và chuẩn bị nội dung cho lãnh đạo UBND xuyên tỉnh họp hàng tuần và chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo kịp thời, không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người.

- Công tác bảo vệ bí mật nhà nước: Văn phòng đã triển khai, thực hiện các văn bản đảm bảo bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ, đối với các văn bản sẽ gửi trực tiếp cho Chánh Văn phòng chỉ đạo, giải quyết văn bản, Văn thư chuyển trực tiếp đến người nhận và sau khi xử lý xong lưu, quản lý theo quy định công văn theo chế độ mật. Việc tiếp nhận, xử lý văn bản đến; theo dõi, xử lý phát hành văn bản đi đảm bảo đúng quy trình quản lý, phát hành văn bản. Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vật chất phục vụ công tác của UBND tỉnh như: Hội họp, hội nghị; tổ chức đưa đón Lãnh đạo UBND tỉnh, các đoàn Trung ương, khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc tại tỉnh. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, không để mất mát tài liệu, lọt, lộ thông tin ra ngoài và làm tốt công tác bảo vệ an toàn tài sản, hồ sơ tài liệu, thực hiện theo quy chế bảo mật của Nhà nước...

### **5. Đánh giá chung**

Trong năm 2023 Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ bí mật cơ quan, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị; đã triển khai triển khai đồng bộ, thống nhất, sự kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã được phát huy. Bên cạnh đó, nhờ sự đoàn kết thống nhất, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác cách mạng của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là kết quả đáng kể góp phần vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương trong tình hình mới và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong cơ quan, đơn vị.

### **III. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới:**

- Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị số 61-CT/TU ngày 06/11/2014 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”

và Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Chỉ thị số 07/CTBCA- V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường”; Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng”; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới”, Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an; Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, kỷ cương, liêm chính chí công vô tư, giữ gìn phẩm chất, đoàn kết nội bộ gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, chủ động xây dựng các phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan; phương án phòng cháy nổ trong cơ quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của đơn vị. Phối hợp tốt với Công an tỉnh trong công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ chính trị nội bộ không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người .

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội dân quân tự vệ của cơ quan bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Quyết định số 1195/QĐ-UBND, ngày 04/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên đây là Báo cáo kết quả xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Công an tỉnh (PA03);
- VPUB: LĐ;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Võ Minh Tâm**